



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (แม่บ้าน) จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดวันเวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งใดอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งนั้นเป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชื่อนั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งอื่น
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด แต่ทั้งนี้จะให้เวลาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่มิหนังสือให้มารายงานตัว
๔. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างสำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้าง ผู้สมัครตามกรณีดังกล่าว

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะทำสัญญาจ้างได้ ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจ้างพนักงานจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.จ.จ.) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชานูวัฒน์ วรามิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาค ค. ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	ลำดับที่ได้	หมายเหตุ
๐๑	นางนุรัตน์ บรรณสาร	๑๘๗	๙๓.๕๐	๑	
๐๒	นางจันทนา ศิลาไสย	-	-	-	ขาดสอบ
๐๓	นางสาวสิริยากร กองจุ	๑๘๑	๙๐.๕๐	๒	

